



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ที่ **วันที่** ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบวินัยประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน รอง ผอ.สพป.ยล. ๑ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สพป.ยล.๑

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบวินัยที่ข้าราชการครูฯ ควรทราบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและระเบียบแก่ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมานั้น

สำหรับเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น เป็นกรณีตัวอย่างในเรื่องข้าราชการครูฯ มีความสัมพันธ์ฉันท์คู่สาวกับศิษย์ผิวดินัยร้ายแรง (ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มทราบด้วย

(นายวิสุทธิ์ ชูมั่ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑



มีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับศิษย์ผิดวินัยร้ายแรง

นายธีระศักดิ์ ภัททิยากุล นิติกรชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

ข้าราชการครูมีหน้าที่สอนหนังสือแก่นักเรียนให้มีความรู้และประพฤติตนเป็นคนดี และผู้เป็นครูจะต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ การประพฤติปฏิบัติตนของครูอันใดที่ส่อไปในทางที่ไม่เหมาะสมจึงต้องคำนึงว่าตนเองเป็นข้าราชการครู ความรู้สึกของสังคม ชื่อเสียงของตำแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งมีระเบียบวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคอยควบคุมความประพฤติอยู่

แต่ในระยะหลังเรามักได้พบเห็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อต่าง ๆ อยู่เป็นประจำเรื่องข้าราชการครูมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับอยู่เสมอ ๆ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องตามครรลองคลองธรรมและขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย

กรณีตัวอย่างที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นกรณีที่ นาย ฐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับนักเรียนหญิงชั้น ม. ๒ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของตนเองจนถึงขั้นได้เสียกัน เมื่อทางผู้ปกครองของนักเรียนหญิงคนดังกล่าวทราบเรื่อง นาย ฐ ได้ตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนหญิงคนนั้น จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นการทำสัญญาเงินกู้ไว้ ผู้บังคับบัญชาจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกับนาย ฐ และมีคำสั่งลงโทษปลดนาย ฐ ออกจากราชการฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ นาย ฐ จึงอุทธรณ์คำสั่งปลดออกจากราชการต่อ ก.ค.ศ. ซึ่ง ก.ค.ศ. มีมติให้ยกอุทธรณ์และเห็นว่าการที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาลงโทษปลดนาย ฐ ออกจากราชการยังไม่เหมาะสม ก.ค.ศ.จึงมีมติให้เพิ่มโทษเป็นไล่นาย ฐ ออกจากราชการ

นาย ฐ จึงนำคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการ

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดี (นาย ฐ) มีความสัมพันธ์ในทางชู้สาวกับนักเรียนหญิงซึ่งเป็นศิษย์ของตนจริง การที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติและเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปจึงต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีหาทำเช่นนั้นไม่ พฤติการณ์จึงเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง การที่ ก.ค.ศ.พิจารณาอุทธรณ์และมีมติให้เพิ่มโทษจากปลดออกเป็นไล่ออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๕๗/๒๕๖๐)

การที่ข้าราชการครูมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับลูกศิษย์ของตนเองนั้น นอกจากเป็นความผิดทางวินัยแล้วยังมีความผิดทางอาญาด้วยครับ นอกจากถูกไล่ออกจากราชการแล้วมีสิทธิติดคุกด้วย

มีความสุขชั่วครู่แต่มีความสุขทุกข์ชั่วชีวิตเลือกเอาครับ.

